

# ด่วนที่สุด



ที่ พบ ๐๐๑๗.๕/ว ๑๖๗๑๒

ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง การผ่อนคลายการบังคับใช้กฎหมายสำหรับกิจการ/กิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม  
เรียน รองผู้อำนวยการกองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี (ฝ่ายทหาร) รองผู้อำนวยการศูนย์อำนาจการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดเพชรบุรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง หัวหน้าหน่วยงานองค์กรอิสระทุกแห่ง หัวหน้าหน่วยงานสถานศึกษาทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี และนายกเทศมนตรีเมืองชะอำ  
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๖๖๐๗ จำนวน ๑ ชุด ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติว่าในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้มีดำริว่าก่อนถึงกำหนดการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ครั้งต่อไปในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวบรวมประเด็นที่ต้องการให้มีการผ่อนคลายการบังคับใช้กฎหมายสำหรับกิจการหรือกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติม รวมถึงพิจารณาปรับปรุงหรือเพิ่มเติมมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนมาตรการทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือในที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเตรียมการเสนอที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย จึงขอให้จังหวัดพิจารณาข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ได้ประกาศใช้ หากมีข้อเสนอแนะเพื่อผ่อนคลายการบังคับใช้กฎหมายสำหรับกิจการ / กิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติมให้ส่งข้อเสนอดังกล่าว ตามแบบสำรวจให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. เพื่อรวบรวมเสนอศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ต่อไป

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง อำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งพิจารณาตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น หากมีข้อเสนอแนะเพื่อผ่อนคลายการบังคับใช้กฎหมายสำหรับกิจการหรือ กิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติม รวมทั้งปรับปรุงหรือเพิ่มเติมมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด

/เพื่อป้องกัน ...

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้รวบรวมประเด็นข้อเสนอดังกล่าว ตามแบบสำรวจส่งให้สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อรวบรวมส่งให้กระทรวงมหาดไทยต่อไป ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบสำรวจได้ทาง QR code

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางวันเพ็ญ มังศรี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี



หนังสือ สรพ

แบบสำรวจ

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร.๐-๓๒๔๑-๑๖๔๕ ต่อ ๑๐๔